

Số: 521 /BC-UBND

Krông pa, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.**

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện khóa XII, tại kỳ họp thứ tám về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Qua 01 năm thực hiện, UBND huyện Krông Pa báo cáo công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, cụ thể như sau:

#### **I. Về công tác, chỉ đạo điều hành:**

##### **1. Về công tác chỉ đạo:**

UBND huyện Krông Pa xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ngay từ đầu năm triển khai kế hoạch năm 2023, UBND huyện đã Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, chú trọng lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Để thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí UBND huyện đã ban hành quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 28 /2/2023. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

##### **2. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về THPT, CLP:**

Nhìn chung việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí được chú trọng và sâu sắc hơn về nội dung và hình thức tuyên truyền. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Qua các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác tài chính và lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cấp cơ sở, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức và trong xã hội. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã bước đầu có ý thức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

#### **II. Kết quả thực hiện:**

##### **1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước:**

UBND huyện chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm gắn với điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, ước



thực hiện Thu NSNN năm 2023: 49.427 triệu đồng, đạt 107% dự toán HĐND huyện giao và đạt 124% dự toán tỉnh giao.

Nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Huyện chỉ đạo đến các đơn vị thực hiện cắt giảm những khoản chi mua sắm, sửa chữa chưa thật sự cần thiết, tiết kiệm các khoản chi hành chính như: Văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị... Văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị... ước thực hiện 590 triệu đồng.

Kết quả tiết kiệm 10% chi thường xuyên của đơn vị dự toán, sự nghiệp theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là: 11.174 triệu đồng để cải cách tiền lương ( trong đó ngân sách huyện: 9.278 triệu đồng; cấp xã: 1.896 triệu đồng)

Việc kiểm soát chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội và quy chế quản lý tài sản công của từng đơn vị đã góp phần tiết kiệm được kinh phí giao tự chủ tạo thêm nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai tích cực, điều hành ngân sách theo dự toán đầu năm, bổ sung kịp thời cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi thường xuyên cho bộ máy, chi con người, các chế độ cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

## **2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước:**

UBND huyện đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản. Thực hiện việc phân cấp quản lý và ủy quyền cho cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư xây dựng công trình từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán các công trình, đưa sử dụng đúng quy định. Kết quả thực hiện tiết kiệm đấu thầu, lựa chọn nhà thầu số tiền 174 triệu đồng, ước thực hiện năm 2023: 254 triệu đồng; công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình dự án ước thực hiện năm 2023: 526 triệu đồng.

Được sự quan tâm của của trung ương và tỉnh tiếp tục đầu tư các công trình trên địa bàn huyện tổng số vốn 179.634,653 triệu đồng. Đến nay đã có 5 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đang triển khai thi công, công tác thẩm định quyết toán được thực hiện đúng quy định hiện hành.

## **3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý mua sắm, sử dụng tài sản công :**



Việc sử dụng các phương tiện trên đúng mục đích, đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, không sử dụng xe công vào mục đích cá nhân.

Quản lý, sử dụng đúng quy định và khai thác có hiệu quả các phương tiện mua sắm, sử dụng đúng quy định và khai thác có hiệu quả các phương tiện, thiết bị làm việc đã được trang bị tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về việc mua sắm, sử dụng tài sản từ ngân sách Nhà nước.

Hàng năm thực hiện rà soát, thống kê và theo dõi để kịp thời nắm bắt được những biến động (nếu có) nhằm giúp cho công tác quản lý công sản trên địa bàn ngày càng chặt chẽ hơn. Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công chức được thực hiện theo tiêu chuẩn quy định của chính phủ, trong quá trình mua sắm tài sản đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký mua sắm tập trung và đăng ký tiêu chuẩn định mức tài sản chuyên dùng trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

Tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung cho Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện-Ủy ban nhân dân huyện hiện có là 04 xe đảm bảo đúng định mức theo quyết định 07/2021/QĐ – UBND tỉnh về định mức xe phục vụ công tác chung cho Lãnh đạo cấp huyện. Xe phục vụ công tác chuyên dùng 8 xe ( Trong đó xe 01 xe TT Văn hóa Thông tin và Thể thao; 05 xe của đội Xây dựng giao thông dịch vụ và đô thị; 01 xe của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – GDTX huyện, 01 xã của UBMTTQVN huyện ( đang mượn của dự án giảm nghèo tây nguyên)

Huyện đang tổ chức thanh lý 3 xe ô tô (01 xe phục vụ công tác của đơn vị Văn phòng Huyện ủy, 02 xe chuyên dùng của Đội xây dựng giao thông và DVĐT huyện)

#### **4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên:**

UBND huyện triển khai tích cực thực hiện các nội dung của chiến lược quốc gia về phòng, chống, giảm nhẹ, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Nhất là nguồn tài nguyên cát và nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng đất.

UBND huyện triển khai lập, đồng thời cập nhật đầy đủ công trình, dự án vào quy hoạch, tránh tình trạng thiếu sót; làm cơ sở triển khai các dự án công trình trên địa bàn huyện. Trong năm đã lập xong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch huyện Krông Pa và đã được UBND tỉnh phê duyệt.



UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, kết quả đã UBND huyện xử lý 2 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền 18.700.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước

Công tác cấp giấy phép về tài nguyên nước đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, nên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc trường hợp phải cấp phép đã được cấp phép theo quy định của pháp luật.

#### **5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm:**

Năm 2023 UBND huyện đã triển khai 04 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai.

*Tài chính:* Phát hiện các sai phạm, đã thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền: 62.327.000 đồng;

*Đất đai:* Qua thanh tra, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất. đồng thời, đưa 1.003,8m<sup>2</sup> đất vào danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý để xem xét giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Về lĩnh vực hành chính: Thực hiện chấn chỉnh rút kinh nghiệm: 05 đơn vị.

Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiến hành thẩm tra quyết toán NSNN năm 2022 của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện: 19/19 đơn vị dự toán thuộc huyện, 14/14 xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp 44/44 đơn vị sự nghiệp khối giáo dục. Qua thẩm tra các đơn vị thụ hưởng ngân sách đều chấp hành công tác quyết toán, công khai dự toán và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị đảm bảo theo quy định.

#### **6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động:**

Tuyển dụng, quản lý lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước trên địa bàn huyện đã được thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ CBCCVN được nâng cao so với thời gian trước, huyện đã ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã; kiện toàn lại đoàn kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ quan đơn vị có liên quan. Huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo công khai minh bạch và công bằng. Năm 2023, huyện đã tổ chức tuyển dụng được 66 viên chức sự nghiệp giáo dục và tuyển dụng 16 viên chức sự nghiệp khác. Công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính, đơn vị sự nghiệp đúng theo quy định của pháp luật. Huyện đã đề nghị UBND tỉnh thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết chế độ đợt II năm 2023 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 08 người.

Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh, thủ tục hành chính được công khai minh bạch, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân và tổ chức. Công tác triển khai hiện đại hóa hành chính đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị góp phần nâng cao năng suất lao động của đội ngũ CBCCVN và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **III. Một số tồn tại, hạn chế:**

#### **1. Tồn tại và hạn chế:**

- Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; chưa đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc nên hiệu quả được chưa cao.

- Chế độ báo cáo của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời hạn quy định nên việc đánh giá về tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa toàn diện, chậm trễ và ảnh hưởng đến công tác báo cáo.

## 2. Nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ và nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên, sâu rộng, còn mang tình hình thức.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được thực hiện thường xuyên.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Krông Pa về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện khóa XII;
- Chủ tịch, các PC UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT

